

# โฟทูนอาหารก็งูขมีเฮ! GLOCONขอผลิตทันที

**ทับทูน** - GLOCON เข้าทาง อย. ปลดล็อกกฎหมายให้ใบอนุญาตผลิต น้ำมันจากเมล็ดกัญชงสำหรับกลุ่มอาหาร เดินหน้าขอปลดล็อคที่ ซีเปเลน กระบวนการผลิตพร้อม ปลายเมษายน นี้ได้ผลิตทันที → → **อ่านหน้า 8**



## โฟทูน (ต่อจากหน้า 1)

ซีน้ำมันจากเมล็ดกัญชงมีคุณค่าอาหารเทียบ เทียบ เพื่อได้รับความนิยม ด้านไบรคเปิดโฟทูนอาหารก็งูขมีเฮ ICHI CBG เด่นสุด

นางสาวทลยศ เตชะอุบล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โกลบอลคอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ GLOCON เปิดเผยว่า ในสัปดาห์นี้บริษัทจะเข้าขอใบอนุญาตการผลิตสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่มจากน้ำมันเมล็ดกัญชง ซึ่งขณะนี้ได้เตรียมแบบแปลนโรงงาน เอกสารเกี่ยวกับกระบวนการผลิตต่างๆ ยื่นขอ กับกระทรวงสาธารณสุข โดยจากนั้นคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จะมีการตรวจ

### ● อาหารกัญชงอื้อเม.ย. ได้เห็น

ซึ่งบริษัทมีแผนการออกสินค้าประเภทอาหารหลากหลาย ทั้งอาหารพร้อมรับประทาน เครื่องดื่มพร้อมดื่ม ตลอดจนอาหารเสริมจากผลิตภัณฑ์กัญชง โดยคาดว่าทดสอบต่างๆ จะสามารถสรุปผลครั้งแรกได้ในช่วงปลายเดือนเมษายน

ทั้งนี้บริษัทมั่นใจว่าตลาดมีความต้องการในผลิตภัณฑ์จากน้ำมันเมล็ดกัญชงมาก เนื่องจาก

สามารถตอบโจทย์อาหารเพื่อสุขภาพ เพราะมีกรดไขมันโอเมก้า-3-6-9 รวมทั้งกรดลิโนเลอิก และกรดลิโนเลนิกแกมมา วิตามินอี วิตามินบี โพรเทสเซียม แมกนีเซียม ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ป้องกันโรคหัวใจ หลอดเลือด และลดความเสี่ยงโรคเมเร็งในร่างกาย ซึ่งปัจจุบันผู้บริโภคมีแนวโน้มสนใจผลิตภัณฑ์มากขึ้น

### ● โฟทูนรับผลดีปลดล็อกอาหาร

นายธีรรัตน์ จินดารัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ทยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยถึงกรณีนี้ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. เตรียมออกกฎหมายให้ใบอนุญาตน้ำมันจากเมล็ดกัญชงผสมอาหารและเครื่องดื่มในวันที่ (22 ก.พ.) ว่า เป็นผลดีกับกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มทุกบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มแทบทุกบริษัทต้องการที่จะดำเนินการออกผลิตภัณฑ์จากเมล็ดกัญชงอยู่แล้ว

“การออกกฎหมายให้น้ำมันจากเมล็ดกัญชงใส่ในอาหาร จะทำให้บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มเครื่องดื่มและอาหารสามารถที่จะพูดได้ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มทั้งหมด เพราะแทบทุกรายสนใจอยู่แล้ว

โดยเฉพาะกลุ่มเครื่องดื่มจะกลับมาคึกคัก ทั้ง CBG ICHI TACC SAPPE ขณะนี้กลุ่มอาหารที่ได้ประโยชน์ประกอบด้วย CPF NRF MEGA IP ซึ่งอาหารที่ผลิตจากเมล็ดกัญชงนั้น สามารถที่จะนำ

เข้ามาผลิตได้เลย เนื่องจากกฎหมายเปิดช่องให้นำเมล็ดเข้ามาได้ โดยกลุ่มนี้ก็จะทำให้ RBF DOD เป็นผู้สกัด

### ● ICHI-CBG เด่น

นายธีรรัตน์ กล่าวว่า หุ่นที่น่าสนใจที่สุดในกลุ่มกัญชงนั้น ชอบ 2 ตัว คือ ICHI เนื่องจากมีอ็อปไซค์สูง เมื่อเทียบราคาปัจจุบันกับราคาเป้าหมายที่ 16.20 บาท โดยราคาตั้งกล่าวยังไม่ได้รวมมูลค่าการผลิตภัณฑ์กัญชง ซึ่ง ICHI สามารถที่จะดำเนินการได้ ทั้งเครื่องดื่มกัญชง และอาหารกัญชง เนื่องจากบริษัทได้ประกาศชัดเจนว่าจะขยายธุรกิจอื่นๆ นอกจากเครื่องดื่ม

นอกจากนี้ยังสนใจ CBG เนื่องจากราคาหุ้นลดต่ำลงมาตั้งแต่ถึงกลับมาอ็อปไซค์มากขึ้น ให้เป้า 152.50 บาท รวมไปถึงยังสนใจ MEGA ที่ราคายังไม่ได้ปรับขึ้นมากนัก